

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

*

* Sơ lược bản thân

- Họ và tên: **Châu Thanh Long.**

- Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/1975.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh.

Tôi rất vinh dự được tập thể công chức, người lao động Cục Quản lý thị trường, cử tri nơi cư trú (khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tôi nhận thức được rằng, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiệp pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương; phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Nếu được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

- Bản thân tôi cùng toàn thể công chức, người lao động Cục Quản lý thị trường thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng hóa kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, thường xuyên gắn bó chặt chẽ với bà con cử tri. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, đề xuất các cấp, các ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời theo luật định.

- Không ngừng rèn luyện học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của ngành cũng như làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân.

Trên đây là chương trình hành động của bản thân, nếu được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, tích cực hoạt động đáp ứng nguyện vọng của cử tri./.